

## EM THUỘC VỀ CHÚA: BÀI HỌC GIÁO LÝ ĐẦU TIÊN

Câu hỏi 1: **Em là ai?**

Em là con của Thiên Chúa.

Câu hỏi 2: **Con của Thiên Chúa có nghĩa là gì?**

Nghĩa là em thuộc về Thiên Chúa, Đáng yêu thương em

Câu hỏi 3: **Điều gì khiến em trở thành con của Thiên Chúa?**

Em trở thành con của Thiên Chúa nhờ ân sủng của Ngài. Ân sủng là món quà Thiên Chúa ban cho em trong khi em không xứng đáng để nhận và không thể tự mình kiếm được.

Câu hỏi 4: **Em có cần phải là người tốt thì mới được Thiên Chúa yêu thương không?**

Không. Thiên Chúa yêu thương em bất kể mọi lỗi lầm của em.

Câu hỏi 5: **Em cảm ơn Thiên Chúa thế nào về món quà yêu thương này?**

Em sẽ hết lòng yêu thương và tin cậy Thiên Chúa.

Câu hỏi 6: **Em yêu Thiên Chúa như thế nào?**

Bằng cách thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương người khác, quý trọng những gì Thiên Chúa đã tạo ra.

Câu hỏi 7: **Thiên Chúa đã tạo ra những gì?**

Thiên Chúa tạo ra tất cả mọi vật, thấy được và không thấy được.

Câu hỏi 8: **Con người đặc biệt như thế nào?**

Chúng ta, cả nam và nữ, được Thiên Chúa tạo nên theo hình ảnh của Ngài

Câu hỏi 9: **Được tạo nên theo hình ảnh của Thiên Chúa có nghĩa là gì?**

Có nghĩa là chúng ta được tạo nên để phản chiếu sự tốt lành, khôn ngoan và yêu thương của Thiên Chúa.

Câu hỏi 10: **Vậy tại sao con người thường có những hành động mang tính hủy hoại và thù ghét nhau?**

Vì con người đã chối bỏ Thiên Chúa và sa vào tội lỗi.

Câu hỏi 11: **Tội lỗi là gì?**

Tội lỗi là không tiếp nhận Thiên Chúa và không làm theo lời Thiên Chúa dạy.

Câu hỏi 12: **Hậu quả của tội lỗi là gì?**

Tội lỗi làm mất mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, làm hư hỏng mối liên hệ giữa chúng ta với những người khác, và hình phạt đời đời trong hỏa ngục.

**Câu hỏi 13: Thiên Chúa đối xử thế nào với những người có tội như chúng ta?**

Thiên Chúa ghét tội lỗi của chúng ta nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương chúng ta.

**Câu hỏi 14: Thiên Chúa đã làm gì để cứu giúp chúng ta?**

Thiên Chúa đã laäp leän dân Y-sơ-ra-ên cho một sự khởi đầu mới. Họ nhận giao ước của Thiên Chúa và dọn đường để Chúa Giê-xu đến cứu chúng ta.

**Câu hỏi 15: Giao ước có nghĩa là gì?**

Giao ước là sự cam kết đời đời giữa Thiên Chúa và dân Y-sơ-ra-ên.

**Câu hỏi 16: Có gì trong sự cam kết này?**

Khi Thiên Chúa kêu gọi Áp-ra-ham và Sa-ra, Ngài hứa sẽ ban phước cho dòng dõi họ, là dân Y-sơ-ra-ên sau này. Qua dân Y-sơ-ra-ên, Thiên Chúa hứa sẽ ban phước cho mọi dân tộc trên thế gian. Thiên Chúa hứa sẽ làm Thiên Chúa của dân Y-sơ-ra-ên, và họ hứa sẽ làm dân của Ngài. Thiên Chúa hứa sẽ yêu thương dân Y-sơ-ra-ên và là niềm hy vọng của họ mãi mãi, và họ hứa sẽ chỉ thờ phượng và phục sự một mình Thiên Chúa mà thôi.

**Câu hỏi 17: Thiên Chúa đã giữ giao ước này như thế nào?**

Thiên Chúa đã cứu dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi ách nô lệ ở Ai-cập, ban cho họ Mười điều răn qua Môi-se và đem họ vào xứ sở mà Ngài đã hứa ban cho họ.

**Câu hỏi 18: Mười Điều Răn là gì?**

Mười Điều Răn là luật pháp của Thiên Chúa. Khi ban những điều răn này cho Môi-se thì Thiên Chúa đã phán rằng: “Ta là Thiên Chúa của các con, Đấng đã đem các con ra khỏi ách nô lệ ở xứ Ai-cập:

- (1) Trước mặt Ta, con không được có các thần khác
- (2) Con không được làm tượng thờ
- (3) Con không được đũa cột với danh Thiên Chúa
- (4) Con hãy nhớ ngày Sa-bát và giữ nó làm ngày thánh
- (5) Con hãy hiếu kính cha mẹ
- (6) Con không được giết người
- (7) Con không được gian dâm
- (8) Con không được trộm cắp
- (9) Con không được làm chứng dối chống nghịch người lân cận mình
- (10) Con không được tham lam của cải của người lân cận mình

**Câu hỏi 19: Ý chính của những điều răn này là gì?**

Em phải yêu kính Thiên Chúa hết lòng, hết trí, và hết sức mình; và phải yêu thương người khác như yêu thương chính mình.

**Câu hỏi 20: Dân Y-sơ-ra-ên có giữ giao ước với Thiên Chúa không?**

Mặc dầu một số người vẫn trung tín, nhưng dân Y-sơ-ra-ên thường tôn thờ những thần khác và không yêu thương nhau như lời Thiên Chúa truyền dạy. Ngày nay chúng ta cũng thường không làm theo lời dạy của Thiên Chúa giống như họ.

**Câu hỏi 21: Thiên Chúa đã làm gì để đem dân Y-sơ-ra-ên trở lại với giao ước?**

Chúa đã đoán phạt họ nhưng Ngài vẫn yêu thương và thành tín với họ. Ngài sai các tiên tri đến để nói Lời Chúa cho họ. Ngài ban các thầy tế lễ để dâng lễ chuộc tội cho họ. Ngài lập các vua để bảo vệ công lý và người ngheøo thiếu. Cuối cùng, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Thế cho họ.

**Câu hỏi 22: Ai đã được sai làm Đấng Mê-si-a?**

Thiên Chúa đã sai Chúa Giê-xu làm Đấng Mê-si-a. Đấng Mê-si-a nghĩa là “Đấng được xức dầu.” Kinh Thánh Tân Ước dùng chữ Christ để chỉ về Đấng Mê-si-a. Thiên Chúa đã xức dầu cho Ngài làm Đấng Cứu Thế ñể cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi và sự chết.

**Câu hỏi 23: Thiên Chúa giữ lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham như thế nào qua việc ban Chúa Giê-xu xuống trần gian?**

Qua việc ban Chúa Giê-xu xuống trần gian, Thiên Chúa đã mở rộng giao ước với Áp-ra-ham cho cả thế gian. Ngài đón nhận tất cả những ai tin nhận Chúa Giê-xu vào trong phước lành của giao ước.

**Câu hỏi 24: Có phải Chúa Giê-xu chỉ là một con người như chúng ta không?**

Chúa Giê-xu thật sự là một con người, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Là một con người, Ngài có thể chia sẻ mọi sự đau khổ của chúng ta. Là Thiên Chúa, Ngài có thể cứu chúng ta khỏi mọi tội lỗi của mình.

**Câu hỏi 25: Chúa Giê-xu lao ñáng như thế nào?**

Khi Chúa Giê-xu phán, Ngài phán với uy quyền của Thiên Chúa. Khi Ngài hành động, Ngài hành động với quyền năng của Thiên Chúa. Người ta kinh ngạc vì điều này. Ngài cũng hiền lành và đầy lòng yêu thương. Ngài quan tâm đến tất cả những điều chúng ta cần giống như một người chăm sóc bầy chiên của mình.

**Câu hỏi 26: Khi ở thế gian, Chúa Giê-xu đã làm những gì?**

Ngài kêu gọi các môn đồ theo Ngài. Ngài cho những người đói ăn, chữa lành những người bệnh tật, ban phước cho trẻ em, giúp đỡ những người bị bỏ rơi, kêu gọi mọi người ăn năn và tha thứ tội cho họ. Ngài dạy mọi người không nên sợ hãi nhưng luôn luôn tin cậy Thiên Chúa. Ngài rao giảng về tình yêu của Thiên Chúa và ban cho mọi người niềm hy vọng về một đời sống mới.

**Câu hỏi 27: Chúa Giê-xu đã chứng tỏ Ngài là Đấng Cứu Thế như thế nào?**

Chúa Giê-xu đã hy sinh chính mình cho chúng ta bằng cách chết trên thập tự giá. Ngài đã chiến thắng sự chết bằng cách sống lại vinh quang. Ngài xóa bỏ tội lỗi của chúng ta và ban cho chúng ta cuộc sống mới đời đời với Thiên Chúa.

**Câu hỏi 28: Làm thế nào chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu là Thiên Chúa?**

Ngài đã sống lại từ cõi chết và hiện ra cho các môn đồ của Ngài. Ngài bày tỏ cho họ rằng chính Ngài là Thiên Chúa hằng sống và là Đấng Cứu Thế. Qua Kinh Thánh, Ngài tiếp tục bày tỏ về chính Ngài cho chúng ta ngày nay.

**Câu hỏi 29: Việc Chúa Giê-xu thăng thiên có ý nghĩa gì?**

Khi Chúa Giê-xu đã hoàn tất mọi việc trên đất, Ngài trở về thiên đàng để sẵn sàng cho chúng ta một chỗ và Ngài đồng cai trị với Thiên Chúa bằng tình yêu thương. Ngài sẽ trở lại lần nữa trong sự vinh hiển. Ngài hiện đang ở với chúng ta bằng cách ban Chúa Thánh Linh cho chúng ta.

**Câu hỏi 30: Chúa Thánh Linh được ban cho những Cơ Đốc nhân đầu tiên khi nào?**

Chúa Thánh Linh được ban vào ngày Lễ Ngũ Tuần.

**Câu hỏi 31: Điều gì đã xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần?**

Khi những Cơ Đốc nhân đầu tiên gặp nhau tại Giê-ru-sa-lem, Chúa Thánh Linh đã giáng trên họ như một cơn gió lớn. Tất cả họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác nhau. Rất nhiều người tụ tập lại đã kinh ngạc về điều này. Phi-e-rô đã giảng tin lành cho họ.

**Câu hỏi 32: Tin Lành là gì?**

Tin Lành là tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu. Tin Lành là lời hứa rằng chúng ta được tha tội mình và được sống đời đời nhờ vào Chúa Giê-xu. Được tha tội và được sống đời đời với Thiên Chúa có nghĩa là được cứu rỗi.

**Câu hỏi 33: Kết quả của ngày Lễ Ngũ Tuần là gì?**

Các Cơ Đốc nhân đầu tiên được đầy dẫy Chúa Thánh Linh với sự vui mừng. Họ bày tỏ những gì Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta. Chúa Thánh Linh khiến họ hiểu biết và rao truyền Tin Lành, và giúp họ sống một cuộc sống mới với nhau trong sự biết ơn Thiên Chúa.

**Câu hỏi 34: Những kết quả này còn được tiếp diễn ngày hôm nay như thế nào?**

Chúa Thánh Linh khiến chúng ta hiểu và tin vào Tin Lành, ban cho chúng ta sức mạnh và sự khôn ngoan để sống bởi Tin Lành, và kết hiệp chúng ta trong một cộng đồng mới là Hội Thánh.

**Câu hỏi 35: Hội Thánh là gì?**

Chúng ta là Hội Thánh: là những người tin vào tin tức tốt lành về Chúa Giê-xu, đã được làm báp-tem và dự phần trong Lễ Tiệc Thánh. Qua những phương cách ân sủng này, Chúa Thánh Linh biến đổi chúng ta để chúng ta có thể phục vụ Thiên Chúa với tình yêu.

**Câu hỏi 36: Tin tức tốt lành đem lại cho em niềm an ủi gì?**

Em thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu thành tín, Đấng đã chết và sống lại vì em, để không điều gì có thể chia cách em khỏi tình yêu của Ngài.

**Câu hỏi 37: Làm thế nào chúng ta biết được tin tức tốt lành này?**

Chúng ta biết được tin tức tốt lành qua việc đọc, học hỏi, suy gẫm và nghe giảng Kinh Thánh. Chúa Thánh Linh soi sáng cho những người viết Kinh Thánh và giúp chúng ta tin cậy vào các lời hứa trong Kinh Thánh.

**Câu hỏi 38: Chúa Thánh Linh còn làm điều gì trên Hội Thánh?**

Chúa Thánh Linh nhóm họp chúng ta lại để thờ phượng Thiên Chúa, gây dựng chúng ta trong đức tin, hy vọng và tình yêu, và đưa chúng ta vào trong thế gian để rao truyền Tin Lành và hành động cho công lý và hoà bình.

**Câu hỏi 39: Tại sao các Cơ Đốc nhân họp lại để thờ phượng trong ngày đầu tiên của tuần lễ?**

Vì đó là ngày Thiên Chúa đã khiến Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Khi chúng ta nhóm họp hàng tuần trong ngày ấy, Chúa Thánh Linh khiến lòng chúng ta vui mừng nhớ đến sự sống lại của Chúa Giê-xu của chúng ta.

**Câu hỏi 40: Chúng ta làm gì khi thờ phượng Thiên Chúa?**

Chúng ta tôn thờ và ca tụng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện, hát thánh ca, và lắng nghe lời Kinh Thánh. Chúng ta cũng dâng hiến cho Thiên Chúa để dùng trong công việc của Hội Thánh và dâng chính mình để phục vụ Thiên Chúa và người lân cận mình. Trên hết, chúng ta nghe rao giảng Tin Lành và thực hiện các thánh lễ.

**Câu hỏi 41: Thánh lễ là gì?**

Thánh lễ là sự thờ phượng đặc biệt của Cơ Đốc Nhân, sử dụng các dấu hiệu thấy được để bày tỏ ân sủng của Thiên Chúa cho chúng ta qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng ta tin vào hai thánh lễ đã được Chúa Giê-xu thiết lập là Lễ Báp-tem và Lễ Tiệc Thánh.

**Câu hỏi 42: Lễ Báp-tem là gì?**

Qua Lễ Báp-tem, em được tiếp nhận và chào đón vào gia đình của Thiên Chúa. Khi làm báp-tem trong nước, em được đồng chết và sống lại với Chúa Giê-xu, Đấng đã xóa sạch tội lỗi của em. Em được hiệp một với Ngài và với tất cả mọi người đang kết hiệp với Ngài trong Hội Thánh.

**Câu hỏi 43: Tại sao em được báp-tem trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh?**

Vì đó là lời Chúa Giê-xu đã truyền cho các môn đồ. Sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Ngài hiện ra cho họ và phán rằng: “Hãy đi và khiến mọi dân tộc trở nên môn đệ Ta, hãy

làm báp-tem cho họ trong danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Linh” (Ma-thi-ơ 28:19).

**Câu hỏi 44: Ý nghĩa của danh xưng này là gì?**

Đó là danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Cha là Thiên Chúa, Đức Chúa Con là Thiên Chúa, và Đức Chúa Thánh Linh là Thiên Chúa, nhưng không phải là có ba Thiên Chúa khác nhau mà là một Thiên Chúa trong ba ngôi vị. Chúng ta thờ phượng Thiên Chúa trong sự mầu nhiệm này.

**Câu hỏi 45: Lễ Tiệc Thánh là gì?**

Trong Lễ Tiệc Thánh, em được dự phần trong bàn tiệc của gia đình Thiên Chúa. Qua bánh em ăn và chén em uống, Thiên Chúa ban chính thân và huyết Ngài cho em. Ngài đổi mới đức tin của em và ban cho em sự sống đời đời. Khi em nhớ rằng Ngài đã chết cho em và tất cả mọi người, em tiếp nhận Ngài vào lòng mình bởi đức tin và với sự tạ ơn.

**Câu hỏi 46: Tại sao chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa?**

Vì chúng ta được tạo nên để sống với Thiên Chúa, Đấng mong muốn lắng nghe những lời cầu nguyện từ tấm lòng của chúng ta. Lòng chúng ta khao khát Thiên Chúa vì chúng ta cần sự giúp đỡ và hướng dẫn của Thiên Chúa mỗi ngày.

**Câu hỏi 47: Chúng ta làm gì khi cầu nguyện?**

Khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta tôn thờ Thiên Chúa, xưng nhận tội lỗi mình, dâng lời tạ ơn và cầu nguyện cho những nhu cầu của người khác và của chính mình.

**Câu hỏi 48: Chúa Giê-xu dạy các môn đồ cầu nguyện như thế nào?**

Ngài dạy họ Bài Cầu Nguyện Chung

**Câu hỏi 49: Bài Cầu Nguyện Chung là gì?**

Lạy Cha chúng con ở trên trời,  
Danh Cha được tôn thánh,  
Nước cha được đến,  
Ý cha được nên,  
Ở đất cũng như ở trời.  
Xin cho chúng con hôm nay thòuc aen haøng ngaøy.  
Xin tha tội lỗi chúng con  
Như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch laĩ chúng con.  
Xin chớ để chúng con bị cám dỗ  
Song cứu chúng con khỏi điều ác,  
Vi nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha  
Từ nay cho đến đời đời vô cùng, Amen.

**Câu hỏi 50: Khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa là “Lạy Cha chúng con,” điều đó có nghĩa gì?**

Như Chúa Giê-xu đã dạy, chúng ta kêu cầu Thiên Chúa giống như cách trẻ con biết rằng Ngài luôn chăm sóc và yêu thương các em. Vì Chúa Giê-xu cầu nguyện với Thiên Chúa là Cha của Ngài, chúng ta cũng có thể cầu nguyện với Thiên Chúa trong cách ấy.

**Câu hỏi 51: Khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa như Cha của chúng ta, có phải Thiên Chúa là đàn ông không?**

Không. Chỉ những loài thọ tạo có thân thể mới là người nam hay người nữ. Đức Chúa Trời là Thần và không có thân thể.

**Câu hỏi 52: Chúng ta muốn nói gì khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa “ở trên trời”?**

Điều này có nghĩa là xin rằng Đức Chúa Trời cao cao đến gần chúng ta và lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta.

**Câu hỏi 53: Chúng ta xin điều gì khi cầu nguyện rằng “Danh Cha được tôn thánh”?**

Chúng ta cầu nguyện cho danh Thiên Chúa được tôn vinh trên cả trái đất và khắp mọi nơi. Vì danh của Thiên Chúa thực sự đại diện cho chính Ngài.

**Câu hỏi 54: Chúng ta xin điều gì khi cầu nguyện rằng “Nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời”?**

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa làm thành ý muốn của Ngài cho cả thế giới. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa khiến chúng ta có thể sẵn sàng tuân phục ý muốn của Ngài trong mọi sự, và dự phần vào việc rao truyền ý muốn của Ngài.

**Câu hỏi 55: Vì sao chúng ta cầu nguyện rằng “Xin cho chúng con thòuc aên haøng ngaøy”?**

Vì mọi điều tốt lành đến từ Thiên Chúa. Ngay cả trong những nhu cầu thông thường của chúng ta, Thiên Chúa đều chăm sóc chúng ta cách trọn vẹn.

**Câu hỏi 56: Chúng ta xin điều gì khi cầu nguyện “Xin tha tội lỗi cho chúng con”?**

Chúng ta aên naên, xin chuòa tha toãi, cầu xin Ngài không cầm giữ tội lỗi chúng ta nhưng chấp nhận chúng ta trôu laii bởi ân sùng của Ngài.

**Câu hỏi 57: Vì sao chúng ta cầu nguyện tiếp rằng “cũng như chúng con tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con”?**

Vì chúng ta phải tha thứ người khác như Chúa đã tha thứ chúng ta.

**Câu hỏi 58: Chúng ta xin điều gì khi cầu nguyện rằng: “Xin ñoøng để chúng con bị cám dỗ, ñhông cứu chúng con khỏi điều ác”?**

Chúng ta cầu xin Thiên Chúa bảo vệ chúng ta, đặc biệt khi chúng ta cần Ngài nhất. Xin Chúa giải cứu chúng ta khỏi mọi tham muốn có thể dẫn đến tội lỗi và che chở chúng ta khỏi những thế lực gian ác đe dọa chúng ta.

**Câu hỏi 59: “Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng” có ý nghĩa gì?**

Chúng ta ca tụng Chúa vì Ngài có ãu ãi sũc và sẵn sàng làm trọn mọi điều chúng ta cầu xin trong bài cầu nguyện chung này. Chúng ta giao trọn chính mình cho sự cai quãn khôn ngoan và nhân lãnh của Ngài. Vì chúng ta biết rằng mình có thể tin cậy trọn vẹn nơi Thiên Chúa, Đấng khiến mọi điều hieãp lãĩ lãm ích lũĩ hôm nay vàø đời đời.

**Câu hỏi 60: Vì sao bài cầu nguyện của chúng ta kết thúc bằng chữ “A-men”?**

“A-men” có nghĩa là “nguyện điều đó nên như vậy.” Nó biểu lộ sự tin cậy tuyệt ðối vào Thiên Chúa, Đấng giữ trọn mọi lời hứa và ðầy lòng yêu thương cho đến đời đời.